

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiporn@uobkayhian.co.th

LH – เก็บหลักๆ ไว้บ้างก็ดี

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว...

เห็นอาการหุ้นเล็กๆ หรือหุ้นแก๊งกำไรหลายๆ ตัว เริ่มเล่นยาก หรือจะเรียกว่าเล่นโหดเกินตัว เข้าๆ อากาศดูดี บ่ายๆ ซบๆ เหมือนจะเอาขึ้นจริง แต่สุดท้าย ตบคว่ำ เล่นแบบนี้ก็คงต้องดูกันดีๆ หน่อย... แต่จะว่าไป หลายๆ ท่านก็น่าจะพอทราบกันดีอยู่แล้ว หุ้นแก๊งกำไร หุ้นเล็กๆ หรือที่จะเข้าขายหุ้นซึ่งแบบไหนก็ตาม ความเสี่ยงมีสูงในตัวอยู่แล้ว แต่ถ้าได้ ก็จะไม่แถมมากกับกำไรที่น่าจะงดงาม แต่ถ้าจะเอาเล่นแบบปลอดภัยๆ หน่อย ก็ต้องเน้นหุ้นพื้นฐาน หุ้นหลักๆ หุ้นดี ๆ หรือหุ้นยอดนิยม น่าจะดีเวลางจะซื้อจะขาย ก็ซื้อขายชยคล่อง หรือ จะเก็บไว้รอขายในอนาคต ในยามที่เศรษฐกิจกลับมาฟื้น ในอีก 4-5 ปีข้างหน้า ก็ได้นะครับ... ยังไงเสีย หุ้นหลักๆ นอกจากรายใหญ่ๆ ในเมืองไทยจะนิยมแล้ว ก็ยังมีฝั่งซื้ออย่างกองทุนและต่างชาติ คอยซื้อคอยขายด้วยอยู่แล้ว... ซึ่งจังหวะซื้อขายของเราในการเล่นหุ้นหลักๆ นั้น นอกจากจะมีปัจจัยพื้นฐานประกอบด้วยแล้ว ก็ยังสามารถเอาปัจจัยทางเทคนิคเข้าไปร่วมด้วยช่วยกันก็ได้เนาะ หากใครไม่รู้อะไรบ้าง ก็ลองหาข้อมูลจากรุ่นพี่ที่ผมนับถืออีกท่านหนึ่งก็ได้เนาะครับ อาจารย์เปี้ยก จากแม่แม่อำราญ นั้นแหละครับ เห็นว่ากำลังจะออกผลงาน ลำดับที่ 4 เรื่อง Hybrid Investing อะไรนี่แหละนะ ส่วนของเหนือเมฆเป็นรูปเล่มหรือเป็นตำรา ก็คงต้องรอกันไปก่อนเนาะครับ เพราะสไลด์เหนือเมฆ ก็คงจะมีอยู่หลากหลายท่านที่ทำออกมาแยะแล้วละนะ ถ้าทำออกมา คงไม่ต่างกัน ผลเอจ จะสู้เขาไม่ได้ จะขายหน้า ส่วนเรื่องแนวโน้มทางเทคนิคของตลาด หรือ SET Index ยังว่ากันไว้แบบเดิมที่กล่าวมาอย่างต่อเนื่องก่อนนะ

ดูตามเกม... ถ้าจะมีย่อให้หะ ก็ต้องเก็บ แต่ตามหลักแล้ว ย่อมากไป ก็ไม่ดีนะ จะเรียกว่า

เสียอาการนั้นแหละครับ... ซึ่งหุ้นหลักๆ ที่ผ่านการพักมาแล้ว ถ้าขึ้น ก็ต้องขึ้นจริง แม้จะค่อยๆ ขึ้นก็ตาม

แนวรับ : ... 9.20-9.00 สะสมได้ หรือต้องไม่ต่ำกว่า 8.90

เป้าหมาย : ... เล่นตาม Pattern ก็มอง 9.8-9.9 หรือ ลุ้น 10.0

Price Chart...(LH)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น LH... ถ้าจะถามว่า ถ้าเห็นเส้นเรียงตัวในแบบที่เรากล่าวกันมาอย่างต่อเนื่อง จะมองราคาขายไว้ที่ระดับ 15-16 ได้ไหม จริงๆ ก็ต้องบอกว่า ได้เนะ.. แต่เป้าหมายที่ไว้วันนี้ที่ 9.8-9.9 หรือ 10.0 นั้น ก็เป็นการให้ราคาตามรูปแบบราคา หรือ price Pattern ซึ่งอาจจะเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้น แต่ก็ถือว่าได้ผลตอบแทนที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ก็คุ้มค่าอยู่นะ... จะซื้อเป็นจำนวนมากหรือน้อย ก็แล้วแต่กำลังทรัพย์ แต่ก็อย่าลืมอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะ ถ้าจะอ่อนตัวมากไป อาจจะไม่ใช่อะไรดี นั้นแปลว่า ถ้าตามโครงสร้างนี้แล้ว การจะอ่อนตัวใดๆ ก็ตาม ต้องไม่ต่ำกว่า 8.90 ไว้ก่อน ไม่เช่นนั้น จะเสีย Pattern ที่อยากขึ้นเอาได้